

สรุปข่าวประจำวัน ที่ 28 สิงหาคม – 3 กันยายน 2562

### จีนส่งออกข้าวได้แล้ว ภัยแล้งพุงชวานาไทย

นายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย เผยว่า ปีนี้ถือเป็นปรากฏใหม่ของวงการค้าขายระหว่างประเทศ จีนจากเดิมเป็นประเทศมีการนำเข้าข้าวมากที่สุดในโลก แต่ปีนี้สามารถผลิตข้าวจนส่งออกมาขายในตลาดโลกได้เป็นครั้งแรก แค่นี้ปีแรกส่งออกได้มาก 2-3 ล้านตัน จนทำให้เวียดนามต้องออกมาประกาศตัดัมภ์ราคาข้าวที่ออกมาขายในตลาดโลก เพราะกลัวเสี่ยงข้าวล้นสต็อก เนื่องจากจีนงัดนำเข้าจากเวียดนาม

“สถานการณ์ข้าวในตลาดโลกขณะนี้ แม้จีนจะผลิตข้าวได้เกินความต้องการบริโภคในประเทศ ถึงขั้นส่งออกได้เองไม่ต้องนำเข้าข้าวจากเวียดนาม แต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อข้าวไทย เนื่องจากตลาดหลักของข้าวไทยอยู่ที่แอฟริกา ประกอบขณะนี้สต็อกข้าวของไทยเหลือน้อยลง และเป็นช่วงปลายฤดู แคมเปญเจอสถานการณ์ภัยแล้งกลางฤดูนาปี เลยไม่ทำให้ปริมาณข้าวที่จะเข้าสู่ตลาดโลกมากเกินความต้องการของตลาด”

นายสมเกียรติ บอกอีกว่า ผลจากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น ยังจะทำให้การเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิในหลายพื้นที่ของภาคอีสานล่าช้ากว่าทุกๆปี การเก็บเกี่ยวไม่มีความต่อเนื่อง จะเป็นผลดีกับชวานา เนื่องจากผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ไม่กระจุกตัวเหมือนที่ผ่านมา จะส่งผลให้ราคาซื้อขายมีแนวโน้มสูงขึ้น และยังเป็นผลดีกับรัฐบาล เพราะปริมาณข้าวที่ทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตจะไปเพิ่มปริมาณสต็อกข้าวไทยสำหรับส่งขายกลุ่มตลาดพรีเมียมให้กลับมาเพิ่มมากขึ้น โดยคาดว่าแนวโน้มการซื้อขายข้าวเปลือกราคา 20,000-23,000 บาทต่อตัน อานิสงส์จะตกอยู่ที่ชวานาไทยเต็มๆ

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

### ส่งออกข้าว 7 เดือนทรุด 21%

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยถึงสถานการณ์ การส่งออกข้าวในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2562 (มกราคม-กรกฎาคม) มีปริมาณ 4,906,186 ตัน มูลค่า 81,838.8 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2,596.6 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณส่งออกลดลง 21.6% และมูลค่าลดลง 18.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่มีการส่งออกปริมาณ 6,257,678 ตัน มูลค่า 100,826.5 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3,186.1 ล้านเหรียญสหรัฐ

โดยการส่งออกข้าวในเดือนกรกฎาคม 2562 มีปริมาณ 548,714 ตัน มูลค่า 9,607 ล้านบาท โดยปริมาณส่งออกลดลง 5.1% และมูลค่าลดลง 2.1% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2562 ที่มีการส่งออกปริมาณ 578,159 ตัน มูลค่า 9,813 ล้านบาท เนื่องจากการส่งออกข้าวหนึ่งและข้าวเหนียวมีปริมาณลดลงมากเมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยในเดือนกรกฎาคมมีการส่งออกข้าวหนึ่งปริมาณ 157,500 ตัน ลดลง 35% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน

สำหรับสถานการณ์ส่งออกข้าวในช่วงนี้ค่อนข้างซบเซาท่ามกลางภาวะการแข่งขันในตลาดที่เป็นไปอย่างรุนแรง เพราะมีการแข่งขันด้านราคาส่งออก ซึ่งไทยค่อนข้างเสียเปรียบประเทศคู่แข่ง ประกอบกับในตลาดมีผู้ส่งออกรายใหม่ที่มี ศักยภาพไม่ด้อยไปกว่ารายอื่นๆ ซึ่งส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยในตลาดโลกมีแนวโน้มลดลง

ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคมนี้ สมาคมคาดว่าปริมาณส่งออก จะอยู่ในระดับประมาณ 600,000 ตัน โดยข้าวที่ยังส่งออกได้ ในช่วงนี้ ได้แก่ ข้าวขาวและข้าวหนึ่ง ซึ่งมีตลาดหลักอยู่ในแถบแอฟริกา

ขณะที่การส่งออกข้าว หอมมีแนวโน้มชะลอลง เนื่องจากอุปทานข้าวมีจำกัด ประกอบกับราคายังคงอยู่ในระดับสูงกว่าประเทศคู่แข่งมาก

ที่มา ไทยโพสต์

### **พาณิชย์เคาะข้าวเหนียวช่วยคนจนถูกละ 70 บาท**

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่าจากปัญหาข้าวเหนียวราคาปรับตัวสูงขึ้น ในสัปดาห์นี้ จะลงพื้นที่ตรวจสอบการผลิตข้าวเหนียวบรรจุถุงที่จังหวัดปทุมธานี หลังกรมการค้าภายในได้ขอความร่วมมือไปยัง สมาคมโรงสีและผู้ประกอบการ ในการจัดทำข้าวเหนียวบรรจุถุงขนาด 2 กิโลกรัม และ 5 กิโลกรัม เพื่อวางจำหน่าย ให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกลุ่มผู้ใช้แรงงานในกรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่

ทั้งนี้ กรมการค้าภายในจะเข้าไปดูแลในส่วนของการจัดส่ง บรรจุภัณฑ์และค่าบริหารจัดการให้กับ ผู้ประกอบการเพื่อกระจายผลผลิตไปยังพื้นที่ต่างๆที่มีความต้องการ รวมถึงส่งไปยังร้านธงฟ้า ประชารัฐซึ่งคาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้ในช่วงปลายสัปดาห์หน้าโดยกำหนดราคาจำหน่ายข้าวสารเหนียวบรรจุถุงขนาด 2 กิโลกรัมจะอยู่ที่ถูกละ 70 บาทและขนาด 5 กิโลกรัมราคาอยู่ที่ 160 บาท

ส่วนความคืบหน้าเรื่องการตรวจสอบข้าวสารเหนียวบรรจุถุง ขณะนี้ได้สั่งให้หน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าไป ตรวจสอบทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการตรวจสอบซ้ำว่ามีผู้ค้าหรือโรงสีรายใดมีการกักตุนหรือไม่ คาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็วนี้ สำหรับปริมาณสต็อกล่าสุดที่มีการรายงานจากทั่วประเทศ อยู่ที่กว่า 42,000 ตัน

ด้านนายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย ระบุว่า โรงสีมีการรายงานสต็อกข้าวให้กับ กรมการค้าภายในทุกเดือน ยืนยันว่าไม่มีกักตุน ส่วนที่มีอยู่มีปริมาณไม่มากเพื่อขายให้กับลูกค้า หรือเป็นข้าวกันยุง เชื่อว่าสถานการณ์ข้าวเหนียวจะคลี่คลายลงหลังผลผลิตข้าวเหนียวนาปีออกสู่ตลาดมากในปลายเดือนกันยายนนี้

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

### **โรงสียิ้มออกพายุ “โพดุล” พื้นที่พัดต้นข้าว**

จากกรณีพายุระดับ 3 โซนร้อน “โพดุล” เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา 05:30 น. (วันที่ 30 ส.ค.2562) ส่งผลให้วันนี้จนถึงวันที่ 1 กันยายน 2562 ทุกภาคของประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนั้น โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)

นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เผยกับฐานเศรษฐกิจว่า จากการรายงานข้อมูลของกรมการสมาคมโรงสีข้าวไทย ณ ปัจจุบันในพื้นที่ที่ประสบปัญหาสถานการณ์ภัยแล้ง ปัญหาภัยแล้งได้คลี่คลายและปรับไปในทิศทางที่ดีขึ้นมาก ในหลายพื้นที่ที่พายุพัดมาที่มีปัญหาฝนทิ้งช่วงในขณะนี้ได้รับอานิสงส์จากพายุ จึงทำให้ในช่วงนี้มีปริมาณน้ำพอเพียง เกษตรกรได้ดำเนินการซื้อปุ๋ย นำมาหว่านลงแปลงมากขึ้นในหลายๆพื้นที่ ซึ่งถ้าหากฝนในเดือนกันยายนยังมีปริมาณที่เหมาะสมก็จะทำให้สถานการณ์ดีต่อเนื่องขึ้นไปอีก คาดว่าการเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิ105 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) จะเริ่มเก็บเกี่ยวประมาณ วันที่ 15 พฤศจิกายน เป็นต้นไปซึ่งจะล่าช้ากว่าปีที่ผ่าน แต่ในพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งก็จะสามารถเก็บเกี่ยวได้ตามระยะเวลาปกติ

“สถานการณ์เช่นนี้ก็จะส่งผลดี กับข้าวเหนียวที่มีการเพาะปลูกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) และภาคเหนือ บางพื้นที่จะมีการเริ่มเก็บเกี่ยวในเดือนกันยายน และเก็บเกี่ยวมากยิ่งขึ้นในเดือนตุลาคม ส่วนภาคใต้ สถานการณ์ตอนนี้ก็ใกล้จะเก็บเกี่ยว แต่ฤดูนี้ปริมาณข้าวจะน้อยเนื่องจากตอนที่เพาะปลูก (เดือนพฤษภาคม/มิถุนายน) นั้นไม่มีน้ำ”

นายเกรียงศักดิ์ กล่าวอีกว่า จากการรายงาน ของกรรมการสมาคมฯในแต่ละจังหวัดแจ้งว่าฝนตกถ้วนทั่วทั้งจังหวัด ทำให้บางพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยกลับได้รับอานิสงส์จากพายุนี้ ทำให้ชาวนาเร่งใส่ปุ๋ยเพื่อให้ข้าวเจริญเติบโต (สูงโตกว่าหญ้า) ร้านขายปุ๋ยบางร้านบอกว่าปุ๋ยขายดีจนยอดขายเท่าปีที่แล้วแล้ว อย่างไรก็ตามแม้จะได้น้ำมากขึ้น แต่สำหรับในบริเวณพื้นที่ๆประสบปัญหาเป็นระยะเวลายาวนานนั้นก็อาจจะต้องมีการประเมินเพิ่มว่าผลผลิตจะสามารถฟื้นขึ้นมาได้กี่เปอร์เซ็นต์

เช่นเดียวกับทางภาคเหนือในปีี้ คาดว่าปลายเดือนตุลาคม จะเริ่มมีการเก็บเกี่ยวข้าว กข. 15 (มะลิ) และคาบเกี่ยวต่อเนื่องเดือนพฤศจิกายน จะเริ่มทำการเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิ 105 ซึ่งในปีนี้น่าจะเก็บเกี่ยวเร็วกว่าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) อีกด้วย

ส่วนพื้นที่ภาคกลางส่วนใหญ่ขณะนี้ ยังอยู่ในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว ซึ่งเก็บเกี่ยวไปกว่า 50% ของพื้นที่ แต่เป็นการทยอยเก็บเกี่ยวเนื่องจากเกษตรกรชาวนาทำนาไม่พร้อมกัน และส่วนที่เก็บเกี่ยวไปแล้วก็ทยอยไถหว่านทำการเพาะปลูกต่อเนื่อง ส่วนภาคกลางที่เป็นพื้นที่นาดอน (น่าน้ำฝน) ปลูกข้าวนาปี (หอมมะลิภาคกลาง) เช่น นครสวรรค์ สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นมากนัก ยังคงมีการสูบน้ำตามแหล่งน้ำยังคงต้องเฝ้าติดตาม ซึ่งในบางพื้นที่ได้เปลี่ยนจากพันธุ์ข้าวไวแสงที่ปลูกไปแล้วแต่กระทบภัยแล้งจึงไถทิ้ง แล้วหันมาปลูกพันธุ์ข้าวไม่ไวแสง (เป็นพันธุ์ที่ปลูกได้ทั้งนาปีและนาปรัง) เพื่อให้ทันกับสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

## **ข้าวเหนียวแพงแข่งหน้ามะลิ ไล่เช็กสต็อก-ชุดข้าวถุงธงฟ้าประชารัฐ**

หลังจากเกิดปัญหาราคาข้าวเหนียวในตลาดปรับขึ้นไปสูงสุดเป็นประวัติการณ์ กก.ละ 40-45 บาท สูงแข่งราคาข้าวหอมมะลิ จากภาวะปลายฤดูทำให้สต็อกข้าวที่ผู้ประกอบการซึ่งโดยปกติจะซื้อสต็อกข้าวปีละ 1 รอบลดลง ประกอบกับภาวะภัยแล้งที่ทำให้ปริมาณผลผลิตข้าวเหนียวฤดูกาลใหม่อาจจะลดลงจากปกติ

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งการให้ตรวจสอบสต็อกข้าวเหนียว โดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.การค้าข้าว เพื่อป้องกันการกักตุนฉวยโอกาสขึ้นราคา พร้อมทั้งเร่งจัดทำข้าวเหนียวบรรจุถุงเพื่อช่วยประชาชน

ล่าสุด นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 กรมจะประชุมร่วมกับผู้ประกอบการโรงสี ผู้ผลิตข้าวถุง และห้างสรรพสินค้า เพื่อกำหนดแนวทางจัดทำข้าวเหนียวบรรจุถุงจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาถูกลงกว่าตลาด ซึ่งปัจจุบันจำหน่ายที่ กก.ละ 50 บาท โดยเบื้องต้นคาดว่าจะจัดทำข้าวบรรจุถุงขนาด 1 กิโลกรัม, 3 กิโลกรัม และ 5 กิโลกรัม แต่จำเป็นต้องพิจารณาก่อนว่า ต้นทุนการผลิตเท่าใด ความเหมาะสม รวมถึงปริมาณข้าวสารเหนียวว่ามีเพียงพอหรือไม่

รวมถึงงบประมาณที่ต้องใช้ดำเนินโครงการ หากได้ข้อสรุปชัดเจนปริมาณข้าวเหนียวจะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่จะมาบรรจุถุงและกำหนดราคาขายโดยคาดว่าจะสามารถจัดจำหน่ายได้ภายในต้นเดือนกันยายน 2562

ผ่าน 2 ช่องทาง คือผ่านร้านธงฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าประชารัฐ) ห้างค้าปลีกที่มีเงื่อนไขสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับความคืบหน้า หลังจากกรมออกหนังสือให้ผู้ประกอบการ ประกอบด้วย ท่าข้าว โรงสี ผู้ส่งออก ผู้ค้าส่ง ไม่รวมผู้ค้าปลีกที่มีครอบครองข้าวเหนียวรายงานปริมาณสต็อกมาที่กรมการค้าภายใน เพื่อตรวจสอบว่ามี การกักตุน หรือมีการปั่นราคาจนมีผลทำให้ราคาข้าวเหนียวสูงเกินสมควรหรือไม่

พบว่า ปริมาณสต็อกข้าวเหนียว ณ ต้นเดือนสิงหาคม 2562 มีข้าวเปลือกเหนียว ปริมาณ 30,000 ตัน ส่วนปริมาณสต็อกข้าวสารเหนียวมีปริมาณ 100,000 ตัน เนื่องจากไม่ใช่ฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตออกจึงมีปริมาณ น้อย โดยคาดว่าผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดเดือนกันยายน 2562 เป็นต้นไป ซึ่งโดยเฉลี่ยผลผลิตข้าวเหนียวต่อปี ออกมาประมาณ 6 แสนตัน

ทั้งนี้ หากพบพฤติกรรมกักตุน หรือปั่นราคาจำหน่ายสูงเกินสมควร จะมีโทษตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคา สินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 จำคุก 7 ปี ปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่ จำเป็นต้องขอความร่วมมือในการชะลอการส่งออก เนื่องจากปริมาณข้าวมีไม่เพียงพอจึงไม่ต้องขอความร่วมมือ ก่อนหน้านี้ได้ดำเนินคดีกับผู้ลักลอบนำเข้าข้าวเหนียวจากกัมพูชามาทางจังหวัดจันทบุรีแล้ว ประมาณ 30 ตัน เพราะโดย ปกติประเทศไทยจะไม่อนุญาตให้นำเข้าข้าวเข้ามาในประเทศไทย

นายระพีพัชญ์ ธนถาวรภิตต์ นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุง กล่าวว่า ปริมาณข้าวสารในสต็อกของ ผู้ประกอบการมีจำนวนน้อยมาก และหาซื้อยากขึ้น หากมีสต็อกบ้างก็เป็นสต็อกที่รอส่งมอบให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นไป ตามกลไกของตลาด แต่ขณะนี้ผู้ประกอบการต้องยอมขาดทุนซื้อข้าวแพงขายราคาถูก เพื่อรักษารฐานลูกค้าไว้ ต้องส่ง มอบให้ได้ตามออร์เดอร์ โดยเฉลี่ยขาดทุน กก.ละ 5-10 บาท จากราคาข้าวเหนียว (นาปรัง) ในตลาดปัจจุบัน กก.ละ 40 บาท ส่วนข้าวนาปีปรับราคาสูงกว่า กก.ละ 43-45 บาท ราคาข้าวถุงขนาด 5 กก. ถุงละ 180-200 บาท ตาม คุณภาพข้าว

“แนวโน้มความต้องการบริโภคข้าวเหนียวเพิ่มขึ้นจากกลุ่มผู้ประกอบการอาหาร เช่น ร้านอาหารข้าวเหนียวหมู บั๊ง หรือผู้ประกอบการโรงงานที่ซื้อข้าวเหนียวไว้เลี้ยงคนงาน ซึ่งกลุ่มนี้จะมีสัดส่วนมากกว่าข้าวถุงที่จำหน่ายตาม ห้างสรรพสินค้าหากกระทรวงพาณิชย์จะจัดทำข้าวถุงถือเป็นเรื่องดี คงไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการมากนัก เนื่องจากมาตรการดังกล่าวคงเป็นเพียงมาตรการระยะสั้น”

นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า ผู้ประกอบการโรงสีไม่มีการกักตุนเพื่อ ปั่นราคา แต่อาจมีสต็อกเพื่อรอส่งมอบให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อข้าวเหนียวไว้ก่อนหน้าบ้างในปริมาณไม่มากนัก สาเหตุ หลักที่ราคาสูงขึ้นมาจากเกษตรกรลดพื้นที่ปลูกข้าวเหนียว

มาเป็นเวลา 2 ปีแล้ว โดยหันไปปลูกข้าวชนิดอื่นหรือพืชอื่นที่ขายได้ราคาดีกว่า เช่น อ้อย เป็นต้น จึงมี ผลกระทบให้ปริมาณข้าวเหนียวลดลง แต่อย่างไรก็ตาม ต้องติดตามผลผลิตข้าวเหนียวใหม่ที่จะออกในช่วงเดือน กันยายน-ตุลาคม 2562 ซึ่งยังประมาณการไม่ได้ว่าจะมีปริมาณเท่าไร เนื่องจากมีปัญหาภัยแล้งอาจทำให้ผลผลิต ลดลงเช่นกัน ส่วนราคารับซื้อข้าวเปลือกความชื้น 30% ตันละ 14,000-14,500 บาท ขณะที่ราคาข้าวสารเหนียว ตันละ 39,000-40,000 บาท

“โรงสีพร้อมแจ้งข้อมูลสต็อกให้กับหน่วยงานที่ดูแล เพราะปกติกลุ่มผู้ประกอบการโรงสีก็รายงานสต็อก ข้าวทุกเดือนอยู่แล้ว แต่สิ่งที่กังวลคือ เมื่อราคาข้าวเหนียวปรับตัวสูงขึ้น จะทำให้เกษตรกรหันไปปลูกมากขึ้นจนเกิน



ความต้องการ ซึ่งราคาจะตกต่ำลง ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแล ส่วนการจัดทำข้าวถุงภาครัฐคงไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดข้าว รัฐควรพิจารณาจากข่าวสารจากโครงการจำหน่ายยังฉางที่เหลือมาเป็นวัตถุดิบ”

สำหรับพื้นที่การเพาะปลูกข้าวเหนียวส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง น่าน เป็นต้น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น สกลนคร นครพนม หนองคาย อุดรธานี กาฬสินธุ์ เป็นต้น ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

## สรุปต็อกข้าวเหนียวทั่วไทย 4.2 หมื่นตัน คน.ลุยผลิตข้าวถุงขายก.ละ 35บาทลดเดือดร้อน

จากที่นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในตรวจสอบสต็อกข้าวเหนียวจากผู้ค้า ผู้ส่งออก และโรงสีทั่วประเทศ เพื่อป้องกันการกักตุนข้าวเหนียวและปั่นราคา หลังได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคว่าเวลานี้ข้าวเหนียวมีราคาแพงเป็นประวัติการณ์สร้างความเดือดร้อน โดยให้ผู้ประกอบการข้างต้นได้รายงานสต็อกมายังกรมการค้าภายในภายในเวลา 16.30 น.ของวันที่ 27 สิงหาคม 2562 นั้น

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) เผยว่า ทางกรมได้สรุปรายงานปริมาณสต็อกข้าวเหนียวมีผู้ยื่นรายงานเข้ามาทั้งสิ้น 660 รายใน 57 จังหวัด รวมปริมาณข้าวเหนียวที่อยู่ในมือผู้ค้าข้าวทั้งระบบกว่า 42,096 ตัน แบ่งเป็นข้าวเปลือกเหนียว 8,178 ตัน ข้าวสารเหนียว 21,984 ตัน และปลายข้าวสารเหนียวอีก 11,934 ตัน

ทั้งนี้ได้สั่งการให้ตรวจสอบความผิดปกติ โดยให้พาณิชย์จังหวัด รวมทั้งจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วออกตรวจสอบข่าวว่ามีการแจ้งตัวเลขตรงกับสต็อกที่มีอยู่จริงหรือไม่ ซึ่งหากพบแจ้งไม่ตรงจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน เมื่อได้สต็อกที่ชัดเจนแล้วจะได้บริหารจัดการสต็อกเพื่อทำข้าวเหนียวบรรจุถุงให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด

ขณะที่วันที่ 28 ส.ค.2562 ได้เชิญภาคเอกชน 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ผลิตข้าวถุง ผู้ประกอบการโรงสีข้าว และห้างค้าปลีกทั้งบิ๊กซี โลตัส แม็คโคร และเซ็นทรัล มาหารือแนวทางการจัดทำข้าวเหนียวบรรจุถุง ได้ข้อสรุปให้ร่วมกันจัดหาข้าวเหนียวที่มีอยู่มาให้สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยเป็นผู้ดำเนินการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน ในแบรนด์ของกรมการค้าภายใน โดยใช้ชนิดข้าวเหนียว 10% ปีการผลิต 2561/2562 ในการผลิต เพื่อป้องกันการนำข้าวเสื่อมคุณภาพมาทำข้าวถุง

เบื้องต้นจะทำข้าวเหนียวถุงประมาณ 2-3 แสนถุง แบ่งทำขนาดถุงละ 2 กิโลกรัม(กก.) และถุงละ 5 กก. จำหน่ายในราคา 35 บาทต่อ กก. จากราคาตลาดเวลานี้เฉลี่ยที่ 40-50 บาทต่อกก.(หรือถูกกว่า 10-15 บาทต่อ กก.) เป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย โดยจะวางจำหน่ายในร้านธงฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นประมาณ 4 หมื่นแห่งเน้นที่ภาคเหนือ อีสาน และภาคกลาง โดยซื้อได้ทั้งผู้มีบัตรและไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมทั้งกระจายไปในห้างค้าปลีก(การซื้อในห้างมีเงื่อนไขให้เฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อย และซื้อได้ไม่เกิน 3 ถุงสำหรับถุงขนาด 2 กก. และไม่เกิน 1 ถุง สำหรับขนาด 5 กก.) คาดจะเริ่มจำหน่ายได้ภายในปลายสัปดาห์หน้า หากไม่เพียงพอกับความต้องการก็สามารถเพิ่มเติมได้ แต่ต้องระมัดระวังไม่ให้กระทบกับข้าวฤดูกลใหม่ที่กำลังทยอยออกสู่ตลาด ซึ่งหากมากเกินไปจะกระทบกับราคาข้าวของเกษตรกรได้

นายวิชัยกล่าวอีกว่าโครงการนี้จะใช้ข้าวสารเหนียวปริมาณ 500-1,000 ตัน ซึ่งสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยจะเป็นผู้จัดหาจากโรงสี และตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพข้าว ที่จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมฯ กำหนด

โดยต้องเป็นข้าวเหนียวปี 2561/2562 เท่านั้น และจะต้องมีคุณภาพดี ไม่มีสีคล้ำ ไม่มีกลิ่นอับ ส่วนงบประมาณในการดำเนินการ สมาคมผู้ประกอบการข้าวอุ้งจะได้ค่าบรรจุ ขณะที่ค่าขนส่ง กำลังต่อรองกับผู้ประกอบการที่จะเข้ามาช่วยอยู่ หรืออาจจะใช้กลไกที่สมาคมฯ มีอยู่ในการช่วยกระจาย

ทั้งนี้ยืนยันว่า การผลิตข้าวเหนียวอุ้งออกมาจำหน่าย ไม่เป็นการบิดเบือนกลไกตลาด เพราะช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้น้อย และเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน โดยหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย ก็อาจจะต้องผลิตเพิ่ม แต่จะไม่ทำมากเกินไป เนื่องจากอาจจะส่งผลกระทบต่อราคาข้าวเปลือกเหนียวที่กำลังจะออกสู่ตลาด ทั้งนี้ คาดว่าหลังจากเดือนกันยายนนี้ไปแล้ว สถานการณ์จะดีขึ้น หลังจากที่ผลผลิตข้าวเปลือกเหนียวเริ่มออกสู่ตลาด

“เชื่อว่า ปัญหาข้าวเหนียวขาดแคลนจะคลี่คลายลงในปลายเดือนกันยายนนี้ เนื่องจากผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดแล้ว ขอเตือนชาวนาอย่าปลูกข้าวเหนียวมากเกินไป เพราะตลาดข้าวเหนียวค่อนข้างแคบเมื่อเทียบกับข้าวขาว และหอมมะลิ โดยให้รักษาระดับการผลิตไว้ให้อยู่ในระดับปกติที่มีผลผลิตเฉลี่ยปีละ 6-7 ล้านตันข้าวเปลือก”  
ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

## **SCB EIC คาดส่งออกข้าวไทยปีนี้อยู่ที่ 8.5 ล้านตัน ลดลง 23%จากปีก่อน หลังผลผลิตลดจากภาวะภัยแล้ง-บาทแข็ง**

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) คาดว่า ปริมาณส่งออกข้าวไทยปี 62 จะอยู่ที่ 8.5 ล้านตัน ลดลง 23% จากปีก่อน โดยในช่วงเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2562 ปริมาณการส่งออกข้าวไทยอยู่ที่ 4.9 ล้านตัน ลดลง 22% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี 2561 คิดเป็นมูลค่าการส่งออก 2,597 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 19% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีก่อน

โดยปริมาณผลผลิตข้าวที่ลดลงจากภาวะภัยแล้ง รวมทั้งความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของข้าวไทยที่ลดลงตามราคาข้าวในประเทศที่สูงขึ้น และค่าเงินบาทที่แข็งขึ้น ส่งผลให้การส่งออกข้าวไทยหดตัว

ขณะที่มองว่า โครงการประกันรายได้ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้มีมติอนุมัติวานนี้นั้น น่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวนาได้บางส่วน โดยมองว่า ชาวนาที่ปลูกข้าวเจ้า น่าจะได้รับผลประโยชน์จากโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมากที่สุด โดยได้รับเงินชดเชยส่วนต่างราคาข้าวเพิ่มขึ้นประมาณ 30% จากราคาตลาดโดยเฉลี่ยในปัจจุบัน ในขณะที่ชาวนาผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียวจะได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้น้อยกว่า เนื่องจากราคาตลาดโดยเฉลี่ยในปัจจุบันของข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียวใกล้เคียงกับราคาประกันแล้ว อีกทั้งราคาตลาดของข้าวเหนียวก็ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2019 เป็นต้นไป ราคาตลาดโดยเฉลี่ยของข้าวเหนียวน่าจะปรับตัวสูงขึ้นเกินกว่า 12,000 บาท/ตัน ซึ่งเป็นราคาประกัน ทั้งนี้ SCB EIC คาดว่า หากสถานการณ์ภัยแล้งยังไม่รุนแรงขึ้นกว่า ณ ปัจจุบัน โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/2563 รอบที่ 1 นี้ น่าจะใช้งบประมาณ 19,000 ล้านบาท แต่หากสถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงขึ้น โครงการนี้ก็อาจจะใช้งบประมาณลดลง เนื่องจากผลผลิตข้าวลดลง

ทั้งนี้ราคาข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียวที่อยู่ในระดับสูงนี้ เป็นผลมาจากปริมาณผลผลิตที่ลดลงจากสถานการณ์ภัยแล้งตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในฤดูฝนที่ผ่านมา โดยปริมาณน้ำในเขื่อนในช่วงฤดูฝนในปีนี้ ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียวที่สำคัญ มีปริมาณน้ำน้อยใกล้เคียงกับปี 2557 ซึ่งเป็นปีที่แล้งที่สุดในรอบ 10 ปี ส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตข้าวได้รับ

ความเสียหายจำนวนมาก โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุว่า ณ เดือนสิงหาคม 2562 นาข้าวเสียหายสิ้นเชิงจากภัยแล้ง 600,000 ไร่ คิดเป็น 9% ของพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศ

SCB EIC ระบุว่า แม้จะมีโครงการประกันรายได้ และเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิต ซึ่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวนาในระยะสั้น แต่ยังต้องให้ความสำคัญกับมาตรการระยะยาวควบคู่กันไป ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบในพื้นที่แหล่งเพาะปลูกข้าวที่สำคัญ รวมถึงการขยายพื้นที่ชลประทานให้เพียงพอ นอกจากนี้ ภาครัฐยังต้องส่งเสริมการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวใหม่ ๆ เพื่อรับมือต่อการแข่งขันส่งออกข้าวในตลาดโลกที่รุนแรง รวมถึงส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวราคาสูงที่ตอบโจทย์ความต้องการบริโภคข้าวของตลาดโลก เช่น ข้าวกล้อง ข้าวออร์แกนิก ข้าวสี ข้าวดัชนีน้ำตาลต่ำ กข.43 เป็นต้น มากขึ้น ซึ่งข้าวกลุ่มดังกล่าวยังต้องการการยกระดับประสิทธิภาพการเพาะปลูก เพื่อลดต้นทุนและได้ผลผลิตเพียงพอต่อการส่งออกอีกด้วย

"การบริหารจัดการภาวะภัยแล้งยังเป็นประเด็นสำคัญเร่งด่วนมากกว่า โดยยังต้องจับตาในช่วงที่เหลือของปีนี้ หากสถานการณ์ภัยแล้งในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความรุนแรงขึ้น จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตข้าวนาปีในปี 2562/2563 อย่างต่อเนื่อง และส่งผลให้ปริมาณผลผลิตข้าวที่จะมาเข้าโครงการประกันรายได้ในรอบนี้อาจไม่สูงมากนัก ซึ่งจะทำให้โครงการนี้ไม่ได้ช่วยยกระดับรายได้ให้กับชาวนาได้อย่างเต็มที่" SCB EIC ระบุ

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

## นักวิชาการแนะรัฐอย่าแทรกแซงกลไกตลาดข้าวเหนียว

นายสมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโสสถาบันคลังสมองของชาติ กล่าวว่าปัจจุบันมีผลผลิตข้าวเหนียวเฉลี่ยประมาณ 15.5 ล้านไร่ และมีผลผลิตประมาณ 6.05 ล้านตันข้าวเปลือก หรือเมื่อนำมาสีแล้วจะได้ประมาณ 3.5 - 3.7 ล้านตัน โดยใช้สำหรับการบริโภคภายในประเทศเป็นสำคัญ และส่วนใหญ่เกษตรกรในพื้นที่อีสานจะเก็บข้าวเหนียวไว้บริโภคในครัวเรือนเป็นความมั่นคงทางอาหารและมีเพียง 10% เท่านั้นที่ส่งออก โดยในปี 2561 มีปริมาณส่งออก 0.38 ล้านตัน โดยข้อมูลจากสมาคมโรงสีระบุว่าข้าวเปลือกเหนียว กข6 ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2561 จากตันละ 14,000 - 14,500 บาท มาเป็นตันละ 20,000 บาท ในกลางเดือนส.ค.ที่ผ่านมาหรือปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 70% ทั้งนี้ปรากฏการณ์ข้าวเหนียวมี ราคาแพงที่เกิดขึ้นในขณะนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านอุปทานในตลาดข้าวเหนียวภายในประเทศ

อย่างไรก็ตามราคาข้าวที่ปรับตัวสูงขึ้นนี้จะแกว่งตัวไปสักระยะหนึ่งแล้วจะมีทิศทางที่ลดลง เมื่อมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่มาปลูกข้าวเหนียวกันมากขึ้น รวมถึงมีการลักลอบนำเข้าจากชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านที่ข้าวเหนียวมีราคาต่ำ ขณะที่ผู้บริโภคข้าวเหนียวโดยจะปรับตัวโดยหันมาใช้ข้าวสารเจ้าที่มีราคาต่ำกว่ามาทดแทนในการบริโภค ซึ่งจะส่งผลให้อุปสงค์การบริโภค ข้าวเหนียวในภาพรวมหดตัวลง และในขณะเดียวกันจะมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกกันเพิ่มขึ้นเพราะเห็นว่าได้ ราคาดีซึ่งจะมีผลทำให้ระดับราคาข้าวเหนียวลดลงได้และเชื่อว่าอีก 1 - 2 เดือน จะเห็นราคาข้าวเหนียวกลับสู่ภาวะปกติ

ส่วนการจัดการของภาครัฐต่อปัญหาาราคาข้าวเหนียวแพงรัฐไม่ควรเข้าไปแทรกแซงกลไกตลาด ไม่ว่าจะเป็นการจำกัดข้าวถุงมาขาย หรือการตรวจเช็คสต็อกเพื่อเอาผิดโรงสี เพราะปรากฏการณ์ข้าวเหนียวราคาแพงไม่ใช่เกิดจากการกักตุนของโรงสี แต่ส่วนใหญ่มาจากการบริหารสต็อกข้าวทั้งของโรงสีและเกษตรกรตามสถานการณ์ภัยแล้งและผลผลิตข้าวเหนียวที่ลดลง

“ราคาข้าวเหนียวที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นภาวะชั่วคราวควรจะให้เกษตรกรได้รับราคาที่ต่ำบ้างไม่น่าจะเป็นเรื่องแปลกและเสียหาย รัฐไม่ควรเข้าไปแทรกแซงกลไกตลาดอย่างที่ทำอยู่ เพราะข้าวเหนียวใช้บริโภคในประเทศโดยครัวเรือนเก็บไว้เองเป็นส่วนใหญ่ ถ้าหากฟ้าฝนในเดือนนี้การคาดการณ์ว่าจะไม่มีข้าวสารกินในครัวเรือนจะหมดความวิตกกังวล และจะขายผลผลิตออกมา ขณะเดียวกันผู้บริโภคในเมืองสามารถใช้ข้าวสารเจ้าทดแทนในการบริโภคได้ เพราะเป็นสินค้าที่ทดแทนกันได้ในระดับหนึ่งราคาข้าวเหนียวจะลดลงสู่ภาวะสมดุลในไม่ช้า” นายสมพร กล่าวที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

XX

## **เวียดนาม**

สำนักงานสถิติ (the General Statistics Office) คาดว่าในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-สิงหาคม) เวียดนามส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 4.53 ล้านตัน มูลค่า 1.962 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 0.1% แต่มูลค่าลดลงประมาณ 14.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้คาดว่าในเดือนสิงหาคมเวียดนามส่งออกข้าวได้ประมาณ 580,000 ตัน มูลค่าประมาณ 252 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 3.9% และมูลค่าลดลง 14.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลงจากเดือนกรกฎาคมที่ส่งออกได้ประมาณ 598,619 ตัน

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างทรงตัวท่ามกลางภาวะการค้าที่ชะลอลงเนื่องจากความต้องการข้าวจากต่างประเทศลดลงโดยเฉพาะจากประเทศจีนและฟิลิปปินส์ โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 335-340 เหรียญสหรัฐต่อตัน เท่ากับช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า โดยในช่วงระหว่างวันที่ 1-10 กันยายนนี้ มีข้อมูลเบื้องต้นว่าจะมีการขนถ่ายสินค้าที่ท่าเรือ Ho Chi Minh City เพื่อส่งมอบให้ผู้ซื้อในต่างประเทศประมาณ 29,600 ตัน โดยมีปลายทางที่ประเทศในแถบแอฟริกาตะวันตกประมาณ 23,000 ตัน ส่วนที่เหลือส่งไปยังประเทศฟิลิปปินส์

ที่มา Oryza.com

## **ฟิลิปปินส์**

องค์การอาหารแห่งชาติ (The Philippines National Food Authority; NFA) รายงานว่า สต็อกข้าวในขณะนี้ (current buffer stocks) ประกอบด้วยข้าวที่นำเข้าและข้าวเปลือกที่จัดหาจากเกษตรกรในประเทศซึ่งเพียงพอสำหรับความต้องการบริโภคทั้งประเทศได้ประมาณ 13 วัน ซึ่งตามกฎหมายใหม่ (the new rice tariffication law) ได้กำหนดให้ NFA ต้องมีสต็อกสำรองเพียงพอได้ 30 วัน ในช่วงเดือนที่อุปทานข้าวในประเทศอยู่ในระดับต่ำ (the lean months (July - September)) คือ ช่วงตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายนของทุกปี

ในขณะนี้ NFA มีสต็อกข้าวที่อยู่ในคลังประมาณ 8.5 ล้านถุงหรือประมาณ 425,000 ตันข้าวสาร ซึ่งประกอบด้วยข้าวสารประมาณ 4.5 ล้านถุง หรือประมาณ 225,000 ตันข้าวสาร และข้าวเปลือกประมาณ 6.4 ล้านถุง หรือประมาณ 200,000 ตันข้าวสาร ซึ่ง NFA ยังคงมุ่งมั่นที่จะจัดหาข้าวเปลือกจากเกษตรกรในประเทศมาเก็บสต็อกไว้ เพื่อเพิ่มปริมาณให้ได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้

ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งปีแรก NFA สามารถจัดหาข้าวเปลือกได้ประมาณ 5.415 ล้านถุง มากกว่าเป้าที่วางไว้ที่ 4.649 ล้านถุง เนื่องจาก NFA กำหนดราคารับซื้อในระดับสูง ขณะที่ราคาข้าวเปลือกในตลาดอ่อนตัวลง ซึ่งขณะนี้



NFA จัดหาข้าวได้แล้วคิดเป็น 37.42% ของเป้าหมายจัดหาทั้งปีที่ 14.46 ล้านถุง โดยในปัจจุบัน NFA กำหนดราคา รับซื้อข้าวเปลือกที่ 20.4 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 390 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจากราคาที่เคยกำหนดไว้ ก่อนหน้านี้นี้ที่ 17.7 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 339 เหรียญสหรัฐต่อตัน

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า ผลผลิตข้าวเปลือกในช่วง ไตรมาที่ 2 ของปีนี้ (เมษายน-มิถุนายน) คาดว่ามีประมาณ 3.85 ล้านตัน ลดลงประมาณ 5.8% เมื่อเทียบกับช่วง เดียวกันของปีที่แล้ว ขณะที่พื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวในไตรมาสที่ 2 คาดว่ามีประมาณ 5.72 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ขณะที่ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่อยู่ที่ประมาณ 674 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงประมาณ 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของ เดือนสิงหาคม 2562 ราคาข้าวเปลือกปรับตัวลดลง ขณะที่ราคาข้าวสารมีแนวโน้มทรงตัวจากช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า (ราคาข้าวเคยพุ่งสูงขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายน 2561) โดยราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย (The average farm-gate paddy price) อยู่ที่ระดับ 17.62 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 336.31 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 17.72 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 338.7 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในช่วงสัปดาห์ก่อน และลดลง ประมาณ 21% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะที่ราคาขายส่งข้าวสารเกรดดี (The average wholesale price of the well-milled rice) อยู่ที่ ระดับ 39.1 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 746.29 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มจากระดับ 39.03 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 746.02 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้า แต่ลดลงประมาณ 10.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ของปีก่อน ส่วนราคาขายปลีกข้าวสารเกรดดี (The average retail price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 42.71 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 815.19 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มจากระดับ 42.59 เปโซต่อกิโลกรัม หรือ ประมาณ 814.07 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้า แต่ลดลงประมาณ 9.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน

ส่วนราคาขายส่งข้าวสารเกรดธรรมดา (The average wholesale price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 35.09 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 669.75 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดจากระดับ 35.07 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 670.34 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในสัปดาห์ที่แล้ว และลดลงประมาณ 9.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ ปีก่อน และราคาขายปลีกข้าวสารเกรดธรรมดา (The average retail price of the regular-milled rice) อยู่ที่ ระดับ 36.38 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 694.37 เหรียญสหรัฐต่อตัน เท่ากับสัปดาห์ก่อน แต่ลดลงประมาณ 7.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ที่มา *Oryza.com*

## จีน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่ ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถขายข้าวเก่าจากสต็อกรัฐบาลปี 2013-2015 ได้ประมาณ 1.13 ล้านตัน จากที่นำข้าวเก่าในสต็อกของรัฐบาลออกมาประมูลประมาณ 1.83 ล้านตัน (คิดเป็น 61.71% ของปริมาณข้าวที่นำออกมาเสนอขาย) โดยราคาเฉลี่ยที่ 2,195 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 307 เหรียญสหรัฐต่อตัน

กรมศุลกากรจีน (General Administration of Customs of the People's Republic of China; GACC) รายงานว่า การส่งออกข้าวในเดือนกรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา มีประมาณ 342,548 ตัน มูลค่าประมาณ 121 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มประมาณ 15% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 9.3% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ที่ส่งออกประมาณ 0.298 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 110.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 51% และมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น 7.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.227 ล้านตัน มูลค่า 74.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ส่งออกในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (กรกฎาคม 2561)

โดยในเดือนกรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา จีนส่งออกข้าวไปยังประเทศอียิปต์มากเป็นอันดับ 1 ที่จำนวน 82,500 ตัน ตามด้วยประเทศจาไมก้าจำนวน 63,000 ตัน ไอออร์โคสต์ 42,700 ตัน เกาหลีใต้ 41,812 ตัน เปรโตริโก 21,000 ตัน เซเนกัล 19,200 ตัน ปาปัวนิวกินี 11,662 ตัน ตุรกี 10,650 ตัน และประเทศอื่นประมาณ 20,024 ตัน

ทั้งนี้ ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2562 (มกราคม-กรกฎาคม 2562) ประเทศจีนส่งออกข้าวประมาณ 1.813 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 679.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 79% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 52% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ที่ส่งออกประมาณ 1.012 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 445.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

สำหรับการนำเข้าข้าวในเดือนกรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา มีประมาณ 149,075 ตัน โดยปริมาณนำเข้าลดลง 29% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ที่ส่งออกประมาณ 0.21 ล้านตัน โดยจีนนำเข้าข้าวจากประเทศเวียดนามมากที่สุดที่จำนวน 57,481 ตัน เมียนมา 36,896 ตัน ปากีสถาน 23,016 ตัน ไทย 24,137 ตัน กัมพูชา 12,655 ตัน ไต้หวัน 5,212 ตัน ลาว 1,750 ตัน และประเทศอื่นๆอีกประมาณ 583 ตัน

ที่มา *Oryza.com*

## **อินเดีย**

ราคาส่งออกข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางภาวะความต้องการข้าวจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับผู้ซื้อเริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับปริมาณผลผลิตที่อาจจะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาน้อยกว่าปกติในบางพื้นที่ เช่น ที่แคว้น West Bengal และ Andhra Pradesh โดยข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 374-378 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เพิ่มขึ้น 2-3 เหรียญสหรัฐฯ จากระดับ 372-375 เหรียญสหรัฐฯต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อน

กระทรวงเกษตร (the Indian Agriculture Ministry) รายงานว่า การเพาะปลูกพืชในฤดู Kharif (มิถุนายน-ธันวาคม 2019) ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา มีประมาณ 221.75 ล้านตันลดลงประมาณ 5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาเนื่องจากฤดูฝนปีนี้มาล่าช้ากว่ากำหนดมากกว่า 1 สัปดาห์

การเพาะปลูกฤดูพืชในฤดูการผลิตหลัก (summer-sown crops) ในขณะนี้ มีประมาณ 630.94 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดยเกษตรกรได้ลงมือเพาะปลูกพืชหลายชนิด เช่น ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง อ้อย ถั่วลิสง และอื่นๆ มาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา หลังจากที่เริ่มมีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่ของประเทศ

กรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย (The India Meteorological Department; IMD) รายงานว่า ณ วันที่ 3 กันยายน 2562 ประเทศอินเดียมีระดับปริมาณน้ำฝนทั้งประเทศอยู่ในระดับเดียวกับค่าเฉลี่ยปกติ โดยพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ มีปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติประมาณ 13% และ 9% ตามลำดับ ขณะที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติประมาณ 5% และ 19% ตามลำดับ (กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ให้

คำจำกัดความของปริมาณฝนในระดับปกติ หรือค่าเฉลี่ย ของฝนที่ตกในช่วงฤดูมรสุมที่ระดับ 96-104% ของค่าเฉลี่ย ในรอบ 50 ปี ที่ 89 เซ็นติเมตรหรือประมาณ 35 นิ้ว) โดยก่อนหน้านี้ กรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย (IMD) พยากรณ์ว่า ฤดูมรสุมของปีนี้จะเริ่มมีพายุฝนพัดเข้าชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศในช่วงตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งล่าช้า กว่าที่เคยคาดไว้ว่าจะเป็นวันที่ 6 มิถุนายน ซึ่งตามปกติแล้วลมมรสุมจะพัดเข้าทางตอนใต้ของประเทศที่แคว้น Kerala ในช่วงวันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี และจะเริ่มล่าถอยไปที่แคว้น Rajasthan ทางตะวันตกของประเทศในช่วง เดือนกันยายน

ที่มา Oryza.com

## **อิรัก**

กระทรวงการค้า (Iraq's Trade Ministry) ประกาศเปิดการประมูลซื้อข้าวอย่างน้อย 30,000 ตัน จากทุก ประเทศ (international tender) ซึ่งจะเปิดรับข้อเสนอในวันที่ 5 กันยายน 2562 และข้อเสนอต้องมีผลไปจนถึง วันที่ 15 กันยายน 2562

ทั้งนี้ การประมูลเพื่อซื้อข้าวจากประเทศใดก็ได้ (international tender) ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งกระทรวงการค้าเปิดประมูลซื้อข้าวอย่างน้อย 30,000 ตัน จากทุกประเทศ (international tender) โดย เปิดรับข้อเสนอเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 และข้อเสนอต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 7 เมษายนนั้น ปรากฏว่ารัฐบาลอิรัก ตกลงซื้อข้าวจากบราซิลจำนวนรวม 60,000 ตัน (2 ล็อตๆละ 30,000 ตัน) ที่เสนอโดยบริษัท Tiryaki ที่ราคา 549 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF (cost, insurance and freight basis)

การประมูลในครั้งนั้น มีผู้ยื่นเสนอราคาหลายราย โดยเป็นข้าวจากหลายๆประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นข้าว จากประเทศในแถบภูมิภาคอเมริกาใต้ ประกอบด้วย 1.บริษัท Olam International เสนอข้าวไทยจำนวน 40,000 ตัน ราคา 455.68 เหรียญสหรัฐต่อตัน บริษัท VA Trading เสนอข้าวไทยจำนวน 30,000 ตัน ราคา 479.79 เหรียญ สหรัฐต่อตัน 2.บริษัท ADM เสนอข้าวสหรัฐฯจำนวน 40,000 ตัน ราคา 585 เหรียญสหรัฐต่อตัน จำนวน 2 ล็อต 3. บริษัท Olam International เสนอข้าวบราซิลจำนวน 30,000 ตัน ราคา 549.87 เหรียญสหรัฐต่อตัน และข้าว เวียดนามจำนวน 30,000 ตัน ราคา 509.67 เหรียญสหรัฐต่อตัน 4.บริษัท Saif International เสนอข้าวอาร์เจนตินา จำนวน 30,000 ตัน ราคา 579 เหรียญสหรัฐต่อตัน และข้าวปารากวัยจำนวน 30,000 ตัน ราคา 570 เหรียญ สหรัฐต่อตัน 5.บริษัท Hanalico เสนอข้าวอาร์เจนตินาจำนวน 30,000 ตัน ราคา 579.25 เหรียญสหรัฐต่อตัน และ ข้าวอุรุกวัยจำนวน 60,000 ตัน ราคา 590 เหรียญสหรัฐต่อตัน 6.บริษัท Tiryaki เสนอข้าวบราซิลจำนวน 30,000 ตัน ราคา 549 เหรียญสหรัฐต่อตัน 7.บริษัท Mazaya เสนอข้าวเวียดนามจำนวน 30,000 ตัน ราคา 464 เหรียญ สหรัฐต่อตัน และข้าวไทยจำนวน 30,000 ตัน ราคา 466 เหรียญสหรัฐต่อตัน

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา รัฐบาลอิรักได้ตกลงซื้อข้าวจากสหรัฐฯ (U.S. white rice) จำนวน 60,000 ตัน จากบริษัท ADM และ Supreme Rice รายละ 30,000 ตัน ในราคาประมาณ 629 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF จากการประมูลที่กำหนดจะซื้อเฉพาะข้าวจากสหรัฐฯ ตามข้อตกลงในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ที่ทั้งสองประเทศทำไว้ก่อนหน้านี้ และก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 อิรักก็ได้ตกลงซื้อข้าวสหรัฐฯจำนวน 120,000 ตัน จากบริษัท ADM จำนวน 60,000 ตัน และ Supreme Rice จำนวน 30,000 ตัน ในราคาประมาณ 584 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF ด้วย

อนึ่ง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักข่าว Reuters รายงานว่าหน่วยงานรัฐพีซของอิรักได้ตกลงซื้อข้าวจากเวียดนามจำนวนประมาณ 120,000 ตัน โดยใช้วิธีเจรจาซื้อตรงจากบริษัท Vinafood 1 ของเวียดนาม ทั้งนี้ อิรักไม่ได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวจากต่างประเทศเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว โดยหันมาใช้วิธีการเจรจาซื้อตรงแทน ซึ่งเมื่อปี 2561 ที่ผ่านมาทางการอิรักได้เจรจาซื้อข้าวจากเวียดนามเป็นจำนวนมาก

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองคูไบ รายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของเขตปกครองพิเศษเคอร์ดิสถานทางตอนเหนือของประเทศอิรัก Kurdistan Regional Government หรือ KRG ที่อ้างอิงจากหน่วยงานติดตามและวางแผน กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมในเขตปกครองพิเศษเคอร์ดิสถาน เปิดเผยว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาอิรักนำเข้าข้าวปริมาณกว่า 1.2 ล้านตันต่อปี ซึ่งกว่า 95% ของปริมาณที่นำเข้านั้น เป็นการนำเข้าผ่านทางชายแดนของเขตปกครองพิเศษเคอร์ดิสถาน

กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมในเขตปกครองพิเศษเคอร์ดิสถานระบุว่า ในปี 2560 มีการนำเข้าข้าวผ่านด่านศุลกากร KRG จากประเทศต่างๆ ได้แก่ ข้าวจากอินเดีย ปริมาณ 550,000 ตัน จากเวียดนามปริมาณ 180,000 ตัน อูรุกวัยปริมาณ 95,000 ตัน สหรัฐฯปริมาณ 33,000 ตัน ไทยปริมาณ 29,000 ตัน ตุรกีปริมาณ 8,000 ตัน และอิหร่าน 7,000 ตัน

ทั้งนี้ การนำเข้าข้าวของประเทศอิรักในปัจจุบันมี 2 รูปแบบ ได้แก่

1) การนำเข้าโดยรัฐบาล หน่วยงาน Grain Board - Ministry of Trade ของรัฐบาลอิรักนำเข้าข้าวโดยการประมูล เพื่อสำหรับใช้ในระบบจัดสรรอาหารภาครัฐ (Public Distribution System หรือ PDS) เพื่อประชาชน โดยรัฐบาลจะจัดสรรข้าว ข้าวสาลี น้ำมัน และน้ำตาลให้แก่ประชาชนโดยใช้บัตร ration card มักเป็นสินค้าราคาถูก เช่น ข้าวขาว 5% นำเข้าจากไทย เวียดนาม อินเดีย สหรัฐฯ บราซิล อาร์เจนตินา บราซิล ปารากวัย เป็นต้น ราคานำเข้าข้าวจะอยู่ประมาณ 465-590 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน

2) ข้าวคุณภาพดีนำเข้าโดยเอกชน เช่น ข้าวบาสมати long grain No. 11 และ 21 ราคาประมาณ 1,250-1,350 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ข้าวบาสมาคูณภาพรอง อาทิ Sharbati, Shokando และ Golden Rice ราคาประมาณ 900-1,000 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน

ทั้งนี้ จากสถิติของกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมในเขตปกครองพิเศษ KRG ระบุว่าเมื่อปี 2560 ข้าวที่นำเข้าผ่านศุลกากรมีปริมาณ 1,016,000 ตัน หรือมูลค่า 690 ล้านดอลลาร์แบ่งเป็นข้าวที่นำเข้าโดยรัฐบาล 735,000 ตัน ในขณะที่ข้าวที่ผลิตได้ในประเทศมีปริมาณ 269,000 ตัน เทียบกับปริมาณการนำเข้าข้าวปี 2559 ประมาณ 996,660 ตันหรือมูลค่า 541 ล้านดอลลาร์และผลผลิตในประเทศปริมาณ 186,000 ตัน จะเห็นได้ว่าปริมาณความต้องการข้าวของอิรักขยายตัวขึ้น โดยประมาณการบริโภคข้าวของคนอิรักเมื่อปี 2559 จำนวน 31.6 กิโลกรัมต่อคนต่อปี และเพิ่มเป็น 32.9 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ในปี 2560

ขณะนี้บริษัทนำเข้าข้าวกว่า 100 แห่ง ตั้งอยู่ใน KRG บางบริษัทนำเข้าข้าวบาสมาคูณภาพดีจากอินเดีย ผสมกับข้าวบาสมาคูณภาพรองแต่จำหน่ายในราคาสูง บางครั้งจะนำเข้าข้าวจากคาสต์สถานและรัสเซียผสมข้าว Ambar ของอิรักเพื่อให้ราคาถูกลงและสามารถแข่งขันได้

ที่มา Oryza.com และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองคูไบ



## อิหร่าน

สำนักข่าวท้องถิ่นอิหร่าน Isna รายงานว่า เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา รองประธานาธิบดีคนที่ 1 Dr. Eshaq Jahangiri ได้เดินทางไปเมือง Amol จังหวัด Mazandaran ภาคเหนือของประเทศอิหร่าน เพื่อเป็นประธานเปิดศูนย์การค้าระหว่างประเทศและสถานีส่งออกข้าวอิหร่าน International Trade Center & Terminal Exports of Rice Iran (ICR) ศูนย์ดังกล่าวเป็นศูนย์ที่ก่อตั้งขึ้นบนพื้นที่กว่า 106 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการ บริหารตลาดข้าวในประเทศ ตลอดจนควบคุมราคาและคุณภาพข้าวให้กับผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคสามารถวางใจได้ในเรื่องของคุณภาพทั้งข้าวที่ผลิตในประเทศและข้าวนำเข้า รวมทั้งศูนย์ดังกล่าวนี้จะรับซื้อข้าวจากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง นำมาสีและบรรจุใส่ถุงด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ภายใต้แบรนด์สินค้าของอิหร่าน พร้อมจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ได้จากข้าวออกสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยศูนย์นี้จะเป็นสถานีส่งออกข้าวของอิหร่านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงกลาง

อิหร่านมีกำลังการผลิตข้าวได้ปีละประมาณ 2.2 ล้านตัน มีความต้องการบริโภคปีละประมาณ 3 ล้านตัน พื้นที่เพาะปลูกข้าวของอิหร่านส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในบริเวณภาคเหนือของประเทศโดยจังหวัดที่มีการปลูกข้าวมากที่สุดได้แก่ จังหวัดมอซันดะรอน (Mazandaran) ผลิตได้ประมาณ 938,732 ตัน และกิลอน (Gilan) ผลิตข้าวได้ประมาณ 741,241 ตัน ซึ่งข้าวที่ผลิตได้ในประเทศประมาณ 80-85% มาจากสองจังหวัดนี้ รองลงมาได้แก่จังหวัดกุลิสตอน (Golestan) อิสฟาฮาน (Isfahan) และครุอซาน (Khorasan) ส่วนจังหวัดอื่นๆ เช่น จังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศมีการเพาะปลูกข้าวเพื่อการบริโภคภายในท้องถิ่นเท่านั้น

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเตหะราน

## สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2018/19 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2561-27 สิงหาคม 2562 มีการนำเข้าข้าว 1,374,996 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.28% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,306,056 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 193,857 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 36.09% เมื่อเทียบกับจำนวน 142,452 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,181,139 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 1.51% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,163,603 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 27 สิงหาคม 2562 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 18,222 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-27 สิงหาคม 2562 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 258,597 ตัน ฝรั่งเศส 194,060 ตัน เนเธอร์แลนด์ 171,183 ตัน สเปน 125,536 ตัน อิตาลี 115,027 ตัน โปรตุเกส 98,937 ตัน โปแลนด์ 85,311 ตัน เยอรมนี 78,520 ตัน เบลเยียม 62,100 ตัน สาธารณรัฐเชค 39,223 ตัน บัลแกเรีย 35,525 ตัน สวีเดน 29,752 ตัน ลิทัวเนีย 15,589 ตัน ฮังการี 11,461 ตัน เดนมาร์ก 11,606 ตัน โรมาเนีย 9,085 ตัน กรีซ 7,359 ตัน ออสเตรีย 6,255 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-26 สิงหาคม 2562 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจำนวน 191,405 ตัน เพิ่มขึ้น 27.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 114,713 ตัน ลดลง 37.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 103,675 ตัน เพิ่มขึ้น 46.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน

61,522 ตัน เพิ่มขึ้น 22.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอูรุกวัยจำนวน 42,212 ตัน ลดลง 14.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะเดียวกันก็มีการนำเข้าข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากกัมพูชาจำนวน 177,599 ตัน ลดลง 24.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเมียนมาจำนวน 165,154 ตัน เพิ่มขึ้น 33.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 149,593 ตัน ลดลง 3.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถานจำนวน 107,858 ตัน เพิ่มขึ้น 86% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 87,284 ตัน ลดลง 1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าข้าวหักจากเมียนมาจำนวน 299,923 ตัน ลดลง 4.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 31,193 ตัน เพิ่มขึ้น 36.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 24,766 ตัน ลดลง 1.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชา 18,084 ตัน เพิ่มขึ้น 22.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากบราซิลจำนวน 10,629 ตัน เพิ่มขึ้น 738.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทางการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-27 สิงหาคม 2562 มีการส่งออก 233,633 ตัน ลดลง 20.46% เมื่อเทียบกับจำนวน 293,719 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 196,832 ตัน ลดลงประมาณ 23.64% เมื่อเทียบกับจำนวน 257,782 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกจำนวน 36,800 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 35,937 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 27 สิงหาคม 2562 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 2,308 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-27 สิงหาคม 2562 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 118,223 ตัน โปรตุเกส 34,842 ตัน สเปน 32,511 ตัน กรีซ 24,225 ตัน บัลแกเรีย 8,470 ตัน เนเธอร์แลนด์ 2,827 ตัน โปแลนด์ 2,506 ตัน โรมาเนีย 1,434 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561) สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 1,321,102 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10.23% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,198,447 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 144,026 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 43.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 100,502 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,177,076 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,097,945 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 268,462 ตัน ฝรั่งเศส 192,003 ตัน เนเธอร์แลนด์ 148,313 ตัน เยอรมนี 99,947 ตัน โปแลนด์ 98,040 ตัน อิตาลี 93,585 ตัน สเปน 98,113 ตัน โปรตุเกส 81,860 ตัน เบลเยียม 75,654 ตัน สาธารณรัฐเชก 40,281 ตัน สวีเดน 30,298 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม มีการส่งออก 295,172 ตัน เพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 286,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 259,034 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 243,359 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,138 ตัน ลดลงประมาณ 16.24% เมื่อเทียบกับจำนวน 43,146 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วยประเทศอิตาลีจำนวน 130,474 ตัน กรีซ 50,240 ตัน สเปน 40,706 ตัน โปรตุเกส 37,389 ตัน บัลแกเรีย 13,628 ตัน โรมาเนีย 9,087 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

## แอฟริกา

กรมศุลกากรแอฟริกาใต้ (the South African Customs) รายงานว่า ในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-กรกฎาคม) มีการนำเข้าข้าวจำนวน 472,829 ตัน ลดลงประมาณ 13% เมื่อเทียบกับจำนวน 542,341 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในเดือนกรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา แอฟริกาใต้นำเข้าข้าวจำนวน 92,149 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 29% เมื่อเทียบกับจำนวน 71,482 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นประมาณ 35% เมื่อเทียบกับจำนวน 68,216 ตัน ในเดือนมิถุนายน 2562 โดยชนิดข้าวที่นำเข้าในเดือนกรกฎาคมประกอบด้วย ข้าวเปลือก 113 ตัน ข้าวกล้อง 414 ตัน ข้าวสาร 90,141 ตัน และข้าวหัก 1,481 ตัน

ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 แอฟริกาใต้นำเข้าข้าวจำนวน 73,075, 54,629, 68,214, 82,181, 34,364 และ 68,216 ตัน ตามลำดับ และในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2561 แอฟริกาใต้นำเข้าข้าวจำนวน 75,010, 101,237, 94,875, 67,806, 80,087 และ 51,844 ตัน ตามลำดับ

ด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2019/20 (พฤษภาคม 2019-เมษายน 2020) ประเทศแอฟริกาใต้จะนำเข้าข้าวประมาณ 1.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากประมาณการจำนวน 1.08 ล้านตัน ในปี 2018/19 เนื่องจากมีการบริโภคข้าวเพิ่มขึ้น ซึ่งการนำเข้าข้าวส่วนใหญ่จะนำเข้าจากประเทศไทยและอินเดียคิดเป็นสัดส่วนรวมกันประมาณ 90%ของการนำเข้าทั้งหมด โดยในปี 2018/19 แอฟริกาใต้นำเข้าข้าวจากไทยจำนวนประมาณ 615,000 ตัน ลดลงจากจำนวน 837,000 ตัน ในปี 2017/18 และนำเข้าจากอินเดียจำนวน 175,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 155,000 ตัน ปี 2017/18

ทั้งนี้ คาดว่าในปี 2019/20 แอฟริกาใต้จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 980,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากประมาณการในปี 2017/18 ที่ 940,000 ตัน ส่วนการส่งออกข้าวนั้น มีการส่งออกข้าวต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น Eswatini, Zimbabwe และ Botswana โดยในปี 2019/20 คาดว่าจะมีการส่งออกประมาณ 125,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 120,000 ตัน

ที่มา *Oryza.com*